



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๔๓๖

วันที่

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ ทิมพะนิตซ์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

โทร. 0-2621-0708 โทรสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพมหานคร ศูนย์กลางเมือง ศูนย์กลางการปกครอง  
วัด วิังงามเมืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานครได้ที่ <http://pr.bangkok.com>, [www.bangkok.go.th](http://www.bangkok.go.th), [twitter/pr\\_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok), [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

## ฉบับที่ 94/2565 วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565

### ข่าวผู้บริหาร

- ๓ การรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ยังจำเป็นและสำคัญ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันลดอาการรุนแรง
- ๓ 6 มิ.ย. นี้ เริ่มกลับมาให้บริการแบบปกติ งานทะเบียน 50 เขตและ 10 จุดบริการด่วนมหานคร
- ๓ กทม. จัดประชุม สปถ.เขต เดินหน้าแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง 839 จุด

### ข่าวสำนักงานเขต

- ๓ ป้อมปราบฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
- ๓ บางนาเตือนประชาชนป้องกันไฟไหม้ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง
- ๓ หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
- ๓ ประเวศทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
- ๓ บางนาแจ้งวันปิดทำการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
- ๓ หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ๓ พระโขนงแจ้งจุดทิ้งขยะมูลฝอยตามโครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา”
- ๓ ประเวศสุ่มตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารเพื่อคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค

**โค้งสุดท้าย! กทม. ชวนส่งภาพคลิป “กรุงเทพฯ มหานครของทุกคน” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสน ถึง 30 มิ.ย. นี้**

กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศหรืออายุ ส่งผลงานภาพหรือคลิปสั้น “กรุงเทพฯ มหานครของทุกคน” และแชร์ลิงก์ผลงานเพื่อชวนให้เข้ามาโหวตทางแพลตฟอร์มเว็บไซต์ [www.50ปีกทม.com](http://www.50ปีกทม.com) หรือ [www.50thbma.com](http://www.50thbma.com) เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 แสนบาท โดยสามารถส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 65

## ข่าวผู้บริหาร

**การรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ยังจำเป็นและสำคัญ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันลดอาการรุนแรง**

(31 พ.ค. 65) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ครั้งที่ 18/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

ทั้งนี้ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในการเชิญชวนให้ประชาชนมารับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ครอบคลุมทั่วถึงทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน เนื่องจากปัจจุบันเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพิ่มมากขึ้น อาจส่งผลให้ประชาชนบางส่วนเกิดความชะล่าใจในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งการรับวัคซีนโควิด-19 ยังมีความสำคัญและจำเป็นเนื่องจากช่วยสร้างภูมิคุ้มกันกรณีติดเชื้อโควิด-19 จะช่วยให้อาการไม่รุนแรง โดยเฉพาะเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน สามารถแพร่ระบาดและติดเชื้อได้ง่าย ทุกคนจึงจำเป็นต้องได้รับวัคซีนครบโดสตามที่กำหนดเพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันมากที่สุด สำหรับลักษณะของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนไม่ได้มีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์อื่น หากร่างกายอ่อนแอ ไม่มีภูมิต้านทานหรือมีภูมิต้านทานลดลง จากการที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น อาจทำให้เกิดการติดเชื้อและเกิดการระบาดต่อเนื่อง รวมทั้งปัจจุบันพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น กรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนให้กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว กลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น มารับบริการฉีดวัคซีนตามสถานพยาบาลและจุดที่กรุงเทพมหานครเปิดให้บริการ เพื่อความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนรวม โดยสามารถจองคิวขอรับวัคซีนได้ทางแอปพลิเคชัน “QueQ” หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนเข้ารับวัคซีนได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง นอกจากนี้สามารถวอล์คอิน (WALK IN) เข้ารับวัคซีนโดยไม่ต้องจองคิวได้ที่ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น เขตดินแดง และเซ็นทรัล พระราม 3 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2203 2883

----- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

**6 มิ.ย. นี้ เริ่มกลับมาให้บริการแบบปกติ งานทะเบียน 50 เขตและ 10 จุดบริการด่วนมหานคร**

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันมีแนวโน้มคลี่คลายลง กรุงเทพมหานครจึงสั่งการให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เริ่มกลับมาเปิดให้บริการงานทะเบียนตามปกติอีกครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน นี้ เป็นต้นไป เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานราชการในการติดต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ รวมถึงการเปิดให้บริการจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ 1.ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร 2.ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค เขตบางแค 3.ห้างสรรพสินค้าซีคอน บางแค เขตภาษีเจริญ 4.ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์พาร์ค เขตประเวศ 5.ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เขตดินแดง 6.ศูนย์การค้าเกตเวย์ เขตคลองเตย 7.สถานีรถไฟฟ้าอูมมัส เขตบางนา 8.สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ เขตคลองสาน 9.สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต เขตจตุจักร และ 10.สถานีรถไฟฟ้าสยาม เขตปทุมวัน หากดำเนินการย้ายจุดบริการฯ เพื่อไปให้บริการในพื้นที่สำนักงานหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ณ ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลพลาซ่าแล้ว ให้เปิดบริการในทันที

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้กรุงเทพมหานครต้องงดการให้บริการงานทะเบียนในบางส่วน แต่ปัจจุบันด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดได้คลี่คลายลง ประกอบกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) ได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งล่าสุดประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 52 (30 เมษายน 2565) ได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคที่มีแนวโน้มคลี่คลายลง กรุงเทพมหานครจึงได้ทบทวนการเปิดให้บริการงานทะเบียนแบบเต็มรูปแบบได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ได้เน้นย้ำให้สำนักงานเขตใช้มาตรการแอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกำหนดหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ และดำเนินการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) พร้อมกับเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และให้เป็นไปตามแนวทางหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นการให้บริการงานทะเบียนและงานปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้รับบริการ

----- (ชลธิชา...สปส. รายงาน)

**กทม. จัดประชุม ศปถ.เขต เดินหน้าแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง 839 จุด**

(31 พ.ค. 65) เวลา 13.00 น. : นายชาติรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ระดับเขต ครั้งที่ 4/2565 เพื่อหารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาคจุดเสี่ยง ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขต รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมี นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต (ศปถ.เขต.) จาก 6 กลุ่มเขต ประกอบด้วย ผู้แทนกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ผู้แทนกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ผู้แทนกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ผู้แทนกลุ่มเขตกรุงเทพมหานครเหนือ และผู้แทนกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีพรรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) และประชุมผ่านระบบออนไลน์

ที่ประชุมรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาคจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 นำเสนอแผนงานขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับเขต ผลการดำเนินงานแนวทางและเกณฑ์ ตัวชี้วัด “แก้ไขจุดเสี่ยง” 2565 โดยยังคงดำเนินการตามนโยบาย “1 เขต พิชิต 2 จุดเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ” ที่ปัจจุบันมีอยู่กว่า 839 จุดทั่วกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย จุดเสี่ยงตามตัวชี้วัดเดิมที่รอการแก้ไข 118 จุด และจุดเสี่ยงเพิ่มเติมที่ได้จากการรวบรวมของสำนักงานเขต 721 จุด

สำหรับการวิเคราะห์อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา พบว่า กรุงเทพมหานครมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจำนวน 13 ราย เป็นรถจักรยานยนต์ 12 ราย และรถกระบะ 1 ราย โดยมีสาเหตุหลักจากการขับเร็วเกินกำหนด คิดเป็นร้อยละ 61.1 1 หลับใน คิดเป็นร้อยละ 11.1 1 ที่เหลือเป็นสาเหตุอื่นๆ เช่น ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร สภาพถนนไม่ดี เป็นต้น ดังนั้น ศปถ.กทม. ซึ่งมีหน้าที่หลัก ในการหาแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุประชุม ศปถ.เขต เพื่อให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตเป็นกลไกหลักในการสำรวจและนำเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งบูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

สำหรับการเตรียมแผนการดำเนินการด้านความปลอดภัยในปี 2565 ของกรุงเทพมหานครให้เกิดความต่อเนื่อง ยังคงมุ่งเน้นการณรงค์ด้านความปลอดภัยในช่วงเทศกาลต่างๆ และสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการลดอุบัติเหตุในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด ที่สำคัญคือการประชุมหารือร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เหลือน้อยที่สุด นำไปสู่การพลิกโฉมกรุงเทพฯ เพื่อให้ทุกคนมีความปลอดภัยและความสุขในการเดินทาง ขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

----- (อรรถชนชญาน์...สปล. รายงาน)

**ป้อมปราบฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี**

นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2565 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. พิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี บริเวณลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จากนั้นเวลา 08.45 น. ปลอ่ยแถวเจ้าหน้าที่เพื่อบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาพื้นที่ชุมชนศุภมิตร 1 ชุมชนศุภมิตร 2 และเวลา 09.30 น. พิธีทำบุญและถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายภัตตาหาร แต่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

----- (ปชส...เขตป้อมปราบฯ รายงาน)

**บางนาเตือนประชาชนป้องกันไฟไหม้ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง**

นางสาวไศรยา วัชรนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. แจ้งว่า ด้วยในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เป็นวันหยุดราชการ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งจะเป็นวันหยุดต่อเนื่อง 3 วัน ประชาชนส่วนใหญ่ จะเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อร่วมเฉลิมฉลองกับครอบครัว หรือเยี่ยมญาติในต่างจังหวัด โดยละทิ้งบ้านเรือนไว้ไม่มีผู้ดูแล หากไม่ระมัดระวัง อาจเกิดอัคคีภัยขึ้น อันนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอความร่วมมือประชาชนเตรียมการป้องกัน และหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากอัคคีภัยในช่วงวันหยุดต่อเนื่องที่จะถึงนี้ หากเกิดเพลิงไหม้ให้แจ้งสายด่วน โทร. 199 หรือ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางนา โทร. 0 2130 0722 ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2173 5253 ต่อ 6055

----- (ปชส...เขตบางนา รายงาน)

**หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ชยะขึ้นใหญ่ และชยะอันตราย**

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมนัดเก็บชยะขึ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ให้ชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกชยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณชยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมชยะขึ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม่ใช้แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

**เขตสัมพันธวงศ์** วันที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ ชุมชนอิศรานุภาพ แขวงจักรวรรดิ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2234 5905 หรือ 0 2233 1224-8 ต่อ 7171-7172

**เขตพระโขนง** วันที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ชุมชนหน้าวัดบุญรอดธรรมารามซอยสุขุมวิท 62 แยก 11,13,15 และชุมชนหลังวัดบุญรอดธรรมาราม ซอยสุขุมวิท 62 แยก 17 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2332 9682

**เขตยานนาวา** วันที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณหมู่บ้านรวยรุ่งเรือง ถนนพระรามที่ 3 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2294 8778

**เขตราชบุรีบูรณะ** วันที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณซอยราชบุรีบูรณะ 26 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2428 4884 ต่อ 6825-6826

----- (ปชส...เขต รายงาน)

**ประเวศทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย**

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ ปลอดภัยยุงลาย ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 บริเวณชุมชนเคหะนคร 3 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 26 แขวงหนองบอน จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหรือ หากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

**บางนาแจ้งวันปิดทำการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี**

นางสาวไตรยา วัชรชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. แจ้งว่า เขตฯ ขอแจ้งวันปิดทำการ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยจะเปิดให้บริการเฉพาะรับแจ้งการเกิด-ตาย เวลา 08.00-16.00 น. เท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2173 5262

----- (ปชส...เขตบางนา รายงาน)

**หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด**

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

**เขตบางนา** วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณซอยโสมถน สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาด โทร. 0 2173 5269

**เขตทวีวัฒนา** วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณภายในซอยบรมราชชนนี 121 ถนนบรมราชชนนี และสะพานบางเชือกหนัง ถึงโค้งครัวบ้านไทร ถนนพุทธมณฑลสาย 2

**เขตบางรัก** วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณถนนสุรวงศ์ แยกอรัญญิก - แยกเลี้ยวสี่ และถนนเจริญกรุง ถึงแยกถนนสุรวงศ์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาด โทร. 0 2236 1395 ต่อ 6220-6222

**เขตประเวศ** วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ มัสยิดอามานาตุลอิสลาม (สุเหร่าศาลาลอย) ถนนอ่อนนุช สะพานลอยข้ามแยกประเวศ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 (รวม 2) ถนนศรีนครินทร์ ซอยพรีเมียร์ 1 แยก 14 - 18 ถนนพัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าร้านเรลเตอร์จนถึงหน้าบริษัท SMC จำกัด ถนนสุขุมวิท 2 ซอย 15 แยก 2 ถนนคูขนนกกาญจนภิเษก ตั้งแต่ซอย 51 ถึงซอย 55 และถนนคูขนนกมอเตอร์เวย์ บริเวณหน้ามัสยิดอัลฮาลาวิ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาด โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

**เขตยานนาวา** วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ถนนพระรามที่ 3 ตั้งแต่หน้าร้านอาหาร หัวปลาคงของนมทรี ถึงแยกพระรามที่ 3-นราธิวาส และเวลา 13.00-16.00 น. ตั้งแต่หน้าสมาคมเดอะซัมพันธ์ ถึงสถานีรถไฟ BRT วัดदान และวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-11.00 น. ถนนนราธิวาสฯ ตั้งแต่หน้าร้านอาหาร ครัวเจ๊จ๊อ ถึงแยกพระรามที่ 3-นราธิวาส เวลา 13.00-16.00 น. ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกรัชดา-นางลิ้นจี่ ถึงแยกด่วนสาธุประดิษฐ์

----- (ปชส...เขต รายงาน)

**พระโขนงแจ้งจุดทิ้งขยะมูลฝอยตามโครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา”**

นางสาววรุณลักษณ์ พลหาญ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดจุดทิ้งขยะมูลฝอย ตามโครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” ให้ประชาชนนำขยะมาทิ้งตามสถานที่และเวลาที่กำหนด เพื่อลดปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะ ลดการเกิดอุบัติเหตุ ถนนสิ้นจากน้ำขยะ และสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับทางเท้า ซึ่งเขตฯ ได้กำหนดจุด “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” ทั้งหมด 7 จุด บริเวณริมถนนสุขุมวิท ได้แก่ ระหว่างสุขุมวิท 54-56, สุขุมวิท 60/1, สุขุมวิท 62/1, สุขุมวิท 89, สุขุมวิท 95, สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 และสุขุมวิท 101 โดยกำหนดให้ทิ้งขยะหลังเวลา 18.00 น. และไม่เกิน 01.00 น. ของวันถัดไป เพื่อรอการเก็บขนในช่วงเวลาที่กำหนดคือ 18.00-20.00 น. และ 23.00-01.00 น. ของทุกวัน และขยะจากครัวเรือน ถุงพลาสติก หรือสิ่งของที่ขายไม่ได้ให้ใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่น แล้วนำมาวางไว้ที่จุดทิ้งขยะใกล้บ้าน หากฝ่าฝืนทิ้งขยะนอกจุดทิ้งที่กำหนด มีโทษปรับตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ไม่เกิน 2,000 บาท และหากทิ้งขยะนอกเวลาที่กำหนด มีโทษปรับตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ไม่เกิน 50,000 บาท ทั้งนี้ เขตฯ จึงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามแนวทางของโครงการนำขยะมูลฝอยมาทิ้งให้ถูกที่ถูกเวลา เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาด โทร. 0 2332 9682

----- (ปชส...เขตพระโขนง รายงาน)

**ประเวศสุ่มตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารเพื่อคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค**

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร (Mobile Unit for Food Safety) สำนักงานมาย้ กำหนดสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารภายในโรงเรียนจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง โรงเรียนพิทยากรุงเทพ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-14.00 น. เพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ สารฟอกขาว สารกันรา (กรดซาลิซิลิก) บอแรกซ์ ฟอร์มาลิน สีสังเคราะห์ และ SI-2 (ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย) และเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)